
Tíundi fundur haldinn að Breiðabliki 21. september  2017 kl. 20:00 
 
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Sveinn Svansson,  Harpa Jónsdóttir, Katrín Gísladóttir og 
Halldór Jónsson sem ritar fundargerð. 
 
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
Dagskrá: 

1. Endurskoðun á aðalskipulagi Eyja og Mikaholtshrepps. Árni frá Alta mætti og fer yfir vinnu við 

aðalskipulagsendurskoðunina og framhald á henni. 

2. Gjaldskrá fyrir skipulags og byggingarmál. Gjaldskrá lögð fram og samþykkt. Ragnar 

Ragnarsson skipulags og byggingarfulltrúi sat undir lið 1 og 2.  

3. Fyrstu sex mánuðir ársins og útkomuspá til loka ársins. Lögð fram til kynningar og farið yfir. 

4. Gjaldskrá vegna Laugargerðisskóla. Lögð fram og samþykkt. 

5. Lýsing á deiliskipulagi Vegamóta. Lögð fram án athugasemda. Skipulags og byggingarfulltrúi 

tekur við málinu. 

6. Tónlistanám fyrir börn í sveitarfélaginu. Oddvita falið að skoða og athuga með kennara í 

nágrenninu. 

7. Bréf frá Gísla Guðmundssyni og Jófríði Gísladóttur dagsett 17.09.2017. Oddvita falið að svara 

erindinu. 

8. Stefna sveitarfélagsins um minnkun plasts. Lögð fram og samþykkt.  

 

Lagt fram til kynningar. 

9. Fjallskilaseðill vegna 2017 

10. Fundargerð fjallskilanefndar frá 23. ágúst. 

11. Fundarboð á haustþing SSV  

12. Fundarboð á fjármálaráðstefnu sambandsins 5 og 6 október.  

13. Fundargerð 132 fundar stjórnar SSV  

14. Fundargerð 852 stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga 

15. Fundargerð 92 stjórnarfundar fssf frá 28062017 

 

Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt.  

 

Katrín Gísladóttir ( sign ) 

Halldór Jónsson ( sign ) 

Harpa Jónsdóttir ( sign )  

Atli Sveinn Svansson ( sign ) 

Eggert Kjartansson ( sign )  

 

 


